

**UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

THỎA THUẬN HỢP TÁC

**Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo giữa
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận và Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
Giai đoạn 2023 - 2025**

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHNL-HĐT ngày 11/11/2020 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND Tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận;

Thực hiện văn bản số 483/UBND-KTTH ngày 10/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ký kết các văn bản ghi nhớ, hợp tác về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với các tổ chức KH&CN trong nước;

Sau khi thảo luận, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận và Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác với các nội dung sau:

Chúng tôi gồm:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đại diện bởi: **PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn** Chức vụ: **Phó Hiệu trưởng**

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028 3896 6780

Fax: (028) 3896 0713

Email: vphanhchinh@hcmuaf.edu.vn

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH THUẬN

Đại diện bởi: **ThS. Lê Tiến Dũng**

Chức vụ: **Giám đốc**

Địa chỉ: Số 34 Đường 16/4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.3822726

Fax: 0259.3822726

Email: sokhcn@ninhthuan.gov.vn

Cùng thống nhất thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học và công nghệ, giải quyết các vấn đề thực tế cho doanh nghiệp và xã hội tại tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 - 2025 với các nội dung như sau:

Điều 1. Nguyên tắc hợp tác

1. Hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận (sau đây viết tắt là Sở) và Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Trường) đảm bảo tính lâu dài, liên tục, chất lượng và hiệu quả, bền vững trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi.

2. Hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận và Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi; phải phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định nội bộ của mỗi bên, không phân biệt đối xử giữa các đơn vị khác cùng thực hiện trên địa bàn tỉnh.

3. Các nội dung hợp tác chỉ mang tính định hướng phải được ký kết và thực hiện bằng các hợp đồng riêng biệt cho từng nhiệm vụ hợp tác, đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

4. Hai bên cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời, thường xuyên các vấn đề liên quan phục vụ nhiệm vụ của mỗi bên. Các bên tạo điều kiện thuận lợi cho nhau để tham gia các chương trình mục tiêu, chiến lược và kế hoạch phát triển của các Bên nhằm hỗ trợ cụ thể, thiết thực, nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua hợp tác.

Điều 2. Mục tiêu hợp tác

1. Nhằm khai thác hợp lý và có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên để cùng nhau giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, giải quyết các vấn đề thực tế cho doanh nghiệp và xã hội tại tỉnh Ninh Thuận.

2. Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các đơn vị, các nhà khoa học thuộc Trường tham gia nghiên cứu, giải quyết các nhiệm vụ khoa học công nghệ tại tỉnh Ninh Thuận để góp phần phát triển khoa học công nghệ, sản xuất, nâng cao đời sống người dân.

Điều 3. Nội dung hợp tác

1. Hợp tác huy động các nguồn lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Trường khuyến khích và hỗ trợ các đơn vị khoa học và công nghệ, cá nhân các nhà khoa học trực thuộc Trường tích cực nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường cho các tổ chức,

cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế của tỉnh Ninh Thuận phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Trường giới thiệu các thành tựu khoa học và công nghệ tại tỉnh Ninh Thuận thông qua các hình thức như: tổ chức hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, tọa đàm, hội chợ triển lãm, sàn công nghệ... Sở cử các đoàn trực tiếp đến tham quan, nghiên cứu, trao đổi tại Trường.

Sở có cơ chế khuyến khích các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp của tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận chuyển giao, áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hai bên có biện pháp và cơ chế thích hợp để khai thác các nguồn lực khoa học công nghệ thông qua các chương trình kinh tế - kỹ thuật, khoa học công nghệ, dự án hợp tác quốc tế, thu hút các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế giỏi tham gia vào hợp tác khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hai bên thường xuyên trao đổi các ấn phẩm thông tin về hoạt động của Trường về công tác phát triển khoa học và công nghệ, cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Tư vấn và xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ

Trường cung cấp các chuyên gia hoặc các nhóm khoa học và công nghệ tư vấn cho tỉnh Ninh Thuận trong việc xây dựng kế hoạch phát triển các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, phát triển cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận hướng tới đạt thương hiệu quốc gia; tư vấn việc thẩm định các dự án khoa học và công nghệ và các hình thức tư vấn khác theo phương thức thích hợp, khi Sở có đề nghị bằng văn bản.

Trường hỗ trợ cho Sở trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ dưới những hình thức và cấp độ khác nhau.

3. Huy động nguồn vốn cho khoa học công nghệ

Ngoài nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của Sở và Trường, hai bên cùng có biện pháp tích cực và hữu hiệu với cơ chế thông thoáng thích hợp để tìm và khai thác các nguồn vốn khác như: Vốn đầu tư cho nông nghiệp nông thôn, các dự án hợp tác quốc tế, các chương trình khoa học và công nghệ, thu hút nhà đầu tư cho các sản phẩm khởi nghiệp, OCOP, v.v.....

4. Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ

Bằng tiềm lực và uy tín của mình, Trường hỗ trợ Sở xây dựng và triển khai thực hiện các dự án, chương trình hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực nâng cao trình độ nhân lực khoa học và công nghệ, cung cấp

thông tin, chuyển giao thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Điều 4. Trách nhiệm của mỗi bên

1. Đối với Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Hỗ trợ và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức của Tỉnh tham gia nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng theo các dự án, đào tạo, bồi dưỡng tại Trường.

Khuyến khích cán bộ, giảng viên, viên chức của Trường tham gia đề xuất, đăng ký tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển khoa học công nghệ, kinh tế - xã hội, sản xuất nông nghiệp, nông thôn.

Phối hợp với Sở xây dựng và triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học và chuyển giao công nghệ mà Trường đang sở hữu.

Tham gia tư vấn, phản biện giúp Sở về quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; quản lý nhà nước về kinh tế nông nghiệp.

Thường xuyên cập nhật và thông báo cho Sở về những tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, nông nghiệp,.... đã được nghiên cứu để Sở lựa chọn, đưa vào áp dụng trong thực tiễn.

2. Đối với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Sở Khoa học và Công nghệ giao các đơn vị trực thuộc rà soát, lựa chọn các lĩnh vực thiết yếu đang có nhu cầu cấp bách trao đổi với Trường cùng xây dựng các chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ cụ thể để triển khai.

Thông tin kịp thời cho Trường đăng ký đề xuất các chương trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ bằng ngân sách của tỉnh Ninh Thuận.

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Trường triển khai các chương trình tập huấn, đào tạo, thực hiện các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 5. Thời hiệu và tổ chức thực hiện

1. Bản thỏa thuận có thời hạn đến năm 2025, có hiệu lực kể từ ngày ký

2. Căn cứ nội dung hợp tác, hai bên sẽ cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để triển khai hằng năm. Cụ thể, vào tháng 12 hằng năm, hai bên phối hợp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hợp tác trong năm và thống nhất nội dung triển khai của năm sau, từ đó lập kế hoạch cụ thể cho năm tiếp theo và giao cho các đơn vị có liên quan của hai bên tổ chức thực hiện. Năm 2023 tiến hành sơ kết và năm 2025 tiến hành tổng kết kết quả thực hiện bản thỏa thuận này.

3. Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học làm đầu mối, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận giao cho Phòng Quản lý Khoa học làm đầu mối để tham mưu giúp Sở và Trường chỉ đạo, lập kế hoạch, triển khai, kiểm tra, tổ chức thực hiện bản thỏa thuận hợp tác này.

4. Bản thỏa thuận hợp tác này được lập thành bốn (04) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai (02) bản để thực hiện./.

....., ngày 29 tháng 12 năm 2022

ĐẠI DIỆN
SỞ KH&CN TỈNH NINH THUẬN
GIÁM ĐỐC



Lê Tiến Dũng

ĐẠI DIỆN
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn